

รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ร่างพระราชบัญญัติพีชกระท่อม พ.ศ.

๑. วิธีการ จำนวนครั้ง และระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็น

สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (สำนักงาน ป.ป.ส.) ได้กำหนดวิธีการในการรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติพีชกระท่อม พ.ศ. ผ่านเว็บไซต์ สำนักงาน ป.ป.ส. (www.oncb.go.th) จำนวน ๑ ครั้ง ระหว่างวันที่ ๒๘ เมษายน ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมระยะเวลาที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นทั้งสิ้น ๑๕ วัน

๒. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น

พื้นที่และกลุ่มเป้าหมายที่สำนักงาน ป.ป.ส. กำหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็น คือกลุ่มประชาชนทั่วไปทุกพื้นที่ทั่วประเทศ โดยมีบุคคลแสดงความคิดเห็นต่อร่างกฎหมายดังกล่าว ทางเว็บไซต์สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (www.oncb.go.th) ตั้งแต่วันที่ ๒๘ เมษายน ถึงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมทั้งสิ้น ๒๘๔ ราย

๓. ประเด็นคัดค้านหรือความเห็นของผู้เกี่ยวข้องในแต่ละประเด็น และผลการพิจารณา

ลำดับ	ประเด็น	ประเด็นข้อคัดค้านหรือความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	ผลการพิจารณา
๑	ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะกำหนดให้การปลูกพืชกระท่อมสามารถกระทำได้โดยไม่ต้องขออนุญาต ยกเว้น การเพาะปลูกพืชกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมเท่านั้น ที่จะต้องได้รับใบอนุญาตก่อน (ตามหมวด ๒)	<p>๑. เห็นด้วยในกำหนดให้มีใบอนุญาต เพื่อเป็นการจำกัดปริมาณ แต่ต้องกำหนดปริมาณให้เหมาะสม โดยควรมีการทำทะเบียนข้อมูลผู้ปลูก สถานที่เพาะปลูก วัตถุประสงค์ในการปลูก รวมถึงปริมาณการปลูก</p> <p>๒. ควรมีระบบการเก็บข้อมูลและควบคุมกระบวนการในการขออนุญาต เพื่อให้ทราบจำนวนและที่ตั้งในการปลูกเพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิดและควรให้ประชาชนสามารถปลูกเพื่อส่งออกหรือขายให้โรงงานได้ เพื่อเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร โดยรัฐควรส่งเสริมให้เป็นพืชเศรษฐกิจ และควรระวังในการออกแบบระบบที่เอื้อต่อระบบนายทุน</p> <p>๓. ควรกำหนดระบบใบอนุญาตในทุกกรณี เพื่อป้องกันการนำไปใช้ในทางที่ผิด และมีการขึ้นทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อให้สามารถควบคุมดูแลได้ จึงควรมีการควบคุมอย่างเข้มงวดในทุกกรณี เนื่องจากพืชกระท่อมสามารถใช้เป็นส่วนผสมกับยาเสพติดได้ ซึ่งอาจกระทบต่อเด็กและเยาวชนหากไม่มีการควบคุม โดยในการเพาะปลูกหรือขายต้องมีระบบควบคุม เนื่องจากจะมีการนำไปใช้ในทางที่ผิด</p>	<p>สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงว่า การกำหนดระบบอนุญาต มีความจำเป็นเพื่อการควบคุม กำกับ และติดตามปริมาณการเพาะหรือปลูกพืชกระท่อม แม้ว่ากระท่อมจะมีใช้ยาเสพติดอีกต่อไป แต่ควรมีการกำกับดูแลปริมาณการเพาะหรือปลูกพืชกระท่อมมิให้มีการเพาะหรือปลูกมากเกินไป และกำหนดในกรณีการเพาะหรือปลูกเพื่อใช้ในกระบวนการทางอุตสาหกรรม ทั้งนี้ กรณีดังกล่าวจะไม่ส่งผลกระทบต่อในการเพาะหรือปลูกพืชกระท่อมของประชาชนที่ใช้ในการบริโภคหรือขายตามวิถีชีวิตชุมชน</p> <p>โดยร่างกฎหมายกำหนดการใช้ระบบอนุญาตจะมีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบ เพื่อเป็นฐานข้อมูลในการวิเคราะห์ปริมาณ และจะมีการจัดทำทะเบียนข้อมูลการเพาะหรือปลูกพืชกระท่อมในแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเก็บข้อมูลสถานที่ ปริมาณ และกำหนดให้มีการรายงานปริมาณของพืชกระท่อมเป็นรายปี ซึ่งการควบคุมปริมาณมิให้มีมากเกินไป รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอำนาจในการประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการใช้ประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม และกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการในการพิจารณาออกใบอนุญาตในลักษณะของกฎกระทรวง เพื่อประโยชน์ในการกำกับติดตาม ดูแลการเพาะหรือปลูกพืชกระท่อม</p>

ลำดับ	ประเด็น	ประเด็นข้อคัดค้านหรือความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	ผลการพิจารณา
๒	ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะกำหนดให้การนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมเท่านั้น ที่จะต้องได้รับใบอนุญาตก่อน (ตามหมวด ๒)	<p>๑. ควรมุ่งเน้นการขออนุญาตทั้งในการนำเข้าและส่งออก แต่ควรมีการควบคุมอย่างเคร่งครัดในเรื่องการนำเข้าที่มีปริมาณมาก โดยการกำหนดให้มีใบอนุญาตนำเข้า-ส่งออก จะเป็นการเพิ่มรายได้ให้ภาครัฐ</p> <p>๒. ไม่ควรมีใบอนุญาตนำเข้า - ส่งออก เนื่องจากยุ่งยากและเพิ่มขั้นตอน ซึ่งการขายใบกระท่อมควรสามารถทำได้อย่างเสรี</p> <p>๓. การมีใบอนุญาตนำเข้า - ส่งออก อาจเป็นอุปสรรคต่อการเป็นพืชเศรษฐกิจ เนื่องจากต่อไปกระท่อมไม่ใช่ยาเสพติดแล้ว ตามกฎหมายของไทย</p>	<p>สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงว่า การกำหนดระบบอนุญาตในการนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อม มีความจำเป็นเนื่องจากกระท่อมมีใช้ยาเสพติดอีกต่อไป และจะไม่มีกฎหมายใดเข้ามาควบคุมและกำกับดูแลการนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมหากมีการถอดออกจากยาเสพติดให้โทษในประเภท ๕ ใดๆ ก็ตามกระบวนการขออนุญาต จะเป็นการควบคุมเฉพาะการนำเข้าหรือส่งออกเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม โดยจะกำหนดให้มีกระบวนการที่ไม่ยุ่งยาก เนื่องจากสามารถขออนุญาตผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ และทั้งในการออกใบอนุญาตและการออกใบแจ้งการนำเข้าหรือส่งออก</p> <p>โดยการนำเข้าหรือส่งออกชิ้นส่วนของพืช จำเป็นต้องดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เช่น พระราชบัญญัติกักพืช พ.ศ. ๒๕๐๗ โดยมีประกาศกรมวิชาการเกษตร เรื่อง หลักเกณฑ์วิธีการ และเงื่อนไขการนำเข้าหรือนำผ่านสิ่งต้องห้าม สิ่งกักัด และสิ่งไม่ต้องห้าม พ.ศ. ๒๕๕๑ และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องด้วย</p> <p>ทั้งนี้ ในการนำเข้าหรือส่งออก อาจกำหนดปริมาณการนำเข้าหรือส่งออกเป็นรายครั้ง เพื่อควบคุมปริมาณของการนำเข้าหรือส่งออกใบกระท่อมให้มีความเหมาะสม ป้องกันผลกระทบต่อราคา และภาคการตลาดของสินค้า</p>

ลำดับ	ประเด็น	ประเด็นข้อคัดค้านหรือความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	ผลการพิจารณา
๓	<p>ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะกำหนดให้การขายใบกระท่อม เฉพาะการขายเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรมหรือการขายเกินกว่าปริมาณที่กำหนดเท่านั้น ที่จะต้องได้รับใบอนุญาตก่อน (ตามหมวด ๒)</p>	<p>๑. ยากให้ขายได้อย่างเสรี เนื่องจากไม่ใช่ยาเสพติดแล้ว โดยการขายจะต้องเป็นการเคี้ยวหรือต้มน้ำตามวิธีของชาวบ้าน</p> <p>๒. ควรต้องกำหนดปริมาณการขายในเชิงอุตสาหกรรม และกำหนดปริมาณที่เหมาะสม ไม่ควรมีการขายสำหรับบุคคลทั่วไป เนื่องจากอาจเป็นช่องทางให้เด็กและเยาวชนเข้าถึงได้ง่าย</p>	<p>สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงว่า การกำหนดระบบอนุญาตในการขาย ยังมีความจำเป็น โดยเป็นการกำหนดเพื่อควบคุมการขายเพื่อประโยชน์ในเชิงอุตสาหกรรม และการขายที่เกินกว่าปริมาณที่กำหนด เพื่อเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลแหล่งที่มาและปริมาณของใบกระท่อมในตลาดได้ทั้งระบบ โดยการกำหนดปริมาณจะต้องมีความเหมาะสม ทั้งนี้ ปริมาณที่กำหนดจะเป็นไปตามอนุบัญญัติของกฎหมาย ซึ่งจะต้องกำหนดตามชนิดและประเภทของวัตถุดิบใบกระท่อมในลักษณะต่าง ๆ และกำหนดกระบวนการตรวจสอบ รวมถึงการควบคุมอย่างเหมาะสมต่อไป เพื่อมิให้กระทบต่อการใช้ใบกระท่อมตามวิถีชุมชน</p>
๔	<p>ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะกำหนดหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต (ตามหมวด ๓) และกำหนดให้มีการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาตได้ในกรณีที่ผู้รับใบอนุญาตไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนด ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม หรือ ผ่าฝืนคำสั่งฯ (ตามหมวด ๔)</p>	<p>๑. เห็นด้วยในการมีบทลงโทษ แต่ควรมีการว่ากล่าวตักเตือนก่อนเพื่อให้โอกาสแก้ไขตัวเอง และการกำหนดโทษจำคุกควรมีระยะเวลาที่ไม่ยาวนาน</p> <p>๒. ควรมีระบบการตรวจสอบผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์</p> <p>๓. ในอนาคตพืชกระท่อมจะไม่เป็นยาเสพติดแล้ว ควรเปิดเสรีและดำเนินการในเชิงอุตสาหกรรมได้ โดยไม่ต้องขออนุญาตเพื่อเป็นการเปิดอิสระทางการค้า จึงไม่จำเป็นต้องมีใบอนุญาตหรือมีการกำหนดคุณสมบัติหรือเงื่อนไขในการดำเนินการ และทำให้ไม่ต้องมีการพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต</p>	<p>สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงว่า การกำหนดหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาต เป็นไปเพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับพืชกระท่อมหรือใบกระท่อมเป็นไปตามที่ได้รับอนุญาต กล่าวคือ ในกรณีของผู้รับใบอนุญาตเพาะหรือปลูก ข้อมูลที่สำคัญของการเพาะหรือปลูกคือ สถานที่ปลูก และปริมาณการปลูก รวมถึงกรรมสิทธิ์หรือสิทธิในที่ดินในการปลูกต้องเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมาย เพื่อมิให้มีการปลูกพืชกระท่อมในที่ดินของผู้อื่น หรือการรุกป่าเพื่อปลูกพืชกระท่อม สำหรับหน้าที่ของผู้รับใบอนุญาตขาย นำเข้าหรือส่งออก ต้องมีข้อมูลที่สามารถระบุแหล่งที่มาของใบกระท่อมโดยหีบห่อใบกระท่อมควรต้องกำหนดให้มีฉลาก คำเตือน หรือข้อระวังกำกับไว้ด้วย และในกรณีที่ใบกระท่อมสูญหาย เสียหายหรือถูกทำลาย ทำให้ปริมาณใบกระท่อมที่ระบุไว้ในใบอนุญาต</p>

ลำดับ	ประเด็น	ประเด็นข้อคัดค้านหรือความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	ผลการพิจารณา
			<p>ขาย นำเข้าหรือส่งออกเปลี่ยนแปลง เพื่อประโยชน์ในการควบคุมและกำกับดูแล จึงกำหนดให้มีการแจ้งผู้อนุญาตให้ทราบเหตุดังกล่าว รวมถึงให้มีการรายงานปริมาณการขาย การนำเข้าหรือส่งออกเป็นรายปี ทั้งนี้ สามารถดำเนินการผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อความอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน และสามารถตรวจสอบการดำเนินการได้ผ่านทางระบบดังกล่าว</p> <p>การกำหนดเกี่ยวกับมาตรการในการพักใช้ใบอนุญาต หรือการเพิกถอนใบอนุญาต กำหนดเพื่อให้มีมาตรการควบคุมกรณีมีการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ หรือกรณีขาดคุณสมบัติหรือมีคุณสมบัติต้องห้ามมิให้มีสิทธิในการได้รับใบอนุญาต โดยเป็นมาตรการควบคุมเพื่อป้องกันมิให้มีการใช้ใบกระท่อมอย่างแพร่หลาย ผิดวัตถุประสงค์ เกินสมควร หรือใช้พืชกระท่อมในทางที่ผิด ซึ่งหลักเกณฑ์ วิธีการในการจัดทำและแจ้งคำสั่งพักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต และการแจ้งคำสั่งยกเลิกคำสั่งพักใช้ใบอนุญาต กำหนดให้ต้องทำเป็นหนังสือ หรือทำเป็นหนังสือไปพร้อมกับการส่งโดยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในการได้รับข้อมูลที่รวดเร็วจากภาครัฐ และประโยชน์ในการมีหลักฐานชัดเจนเพื่อใช้สิทธิในการอุทธรณ์</p>

ลำดับ	ประเด็น	ประเด็นข้อคัดค้านหรือความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	ผลการพิจารณา
๕	<p>ท่านเห็นด้วยหรือไม่ ที่จะกำหนดมาตรการคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการบริโภคไบกระท่อม และการป้องกันการบริโภคไบกระท่อม ในทางที่ผิด (ตามหมวด ๖)</p> <p>เช่น การห้ามขายไบกระท่อมหรืออาหารที่มีส่วนประกอบของไบกระท่อมให้แก่เด็กอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี / สตรีมีครรภ์/ สตรีให้นมบุตร การห้ามบริโภคไบกระท่อมผสมกับยาเสพติดหรือวัตถุอันตราย รวมถึงการห้ามโฆษณา หรือห้ามจูงใจผู้อื่นให้บริโภคกระท่อม การห้ามขายในสถานศึกษา หอพัก สวนสาธารณะ ฯลฯ หรือวิธีการขายโดยใช้เครื่องขาย หรือขายทางอิเล็กทรอนิกส์ ฯลฯ เป็นต้น</p>	<p>๑. เห็นด้วยและควรให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ไบกระท่อมอย่างถูกวิธี และมีมาตรการคุ้มครองหรือบังคับ ควรเน้นใช้กับผู้ที่ไม่เจตนาใช้ในทางที่ผิด ไม่ใช่สร้างความยุ่งยากแก่คนที่ใช้ตามวิถีชาวบ้าน</p> <p>๒. ไม่เห็นด้วยในการห้ามโฆษณา หรือการห้ามขายในวิธีต่าง ๆ เนื่องจากไม่ใช่ว่าเสพติดแล้ว ทำให้คนขายรายย่อยไม่ได้รับประโยชน์ และทำให้ไม่มีโอกาสเป็นพืชเศรษฐกิจ</p> <p>๓. ถ้ามีมาตรการควบคุมเยอะ โทษสูง อาจส่งผลทำให้มีการใช้ในทางที่ผิดมากขึ้น และอาจเป็นช่องทางให้เจ้าหน้าที่รัฐกระทำการทุจริตประพฤติมิชอบ</p> <p>๔. ควรมีโทษในระดับการตักเตือนและไม่ควรมีโทษสูง กระท่อมไม่ได้ทำให้มีอาการรุนแรงเหมือนยาเสพติดอื่น และต่อไปจะไม่เสพติดแล้ว</p>	<p>สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงว่า เนื่องจากไบกระท่อมมีสารที่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท แม้ว่าจะมีโซยาเสพติดแล้วก็ตาม สมควรมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี สตรีมีครรภ์และสตรีให้นมบุตร บริโภคไบกระท่อม เนื่องจาก สารในไบกระท่อมอาจส่งผลกระทบต่อร่างกายและเป็นอันตรายต่อสุขภาพ การห้ามโฆษณาหรือห้ามขายในบางสถานที่ หรือบางวิธี เป็นมาตรการคุ้มครองบุคคลซึ่งอาจได้รับอันตรายจากการบริโภคไบกระท่อม และป้องกันการบริโภคไบกระท่อมในทางที่ผิด เมื่อคำนึงถึงหลักแห่งความได้สัดส่วนแล้ว ประโยชน์สาธารณะย่อมมีมากกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล จึงจำเป็นต้องมีมาตรการควบคุมดังกล่าว</p>
๖	<p>ท่านเห็นด้วยหรือไม่ กับการกำหนดบทลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อห้ามของกฎหมาย (ตามหมวด ๘) เช่น</p> <ul style="list-style-type: none"> - การขายไบกระท่อมให้แก่บุคคลอายุต่ำกว่า ๑๘ ปี ฯลฯ มีโทษปรับไม่เกิน ๓๐,๐๐๐ บาท - การขายไบกระท่อมในสถานศึกษา ฯลฯ หรือขายไบกระท่อมโดยใช้เครื่องขาย ฯลฯ มีโทษปรับไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท - การจูงใจ ยุยงส่งเสริม ชูเชิญ ฯลฯ ให้ผู้อื่นบริโภคไบกระท่อมที่ปรุงหรือผสมกับยาเสพติดให้โทษ ฯลฯ 	<p>๑. อัตราโทษปรับสูงเกินไป อาจทำให้มีการเอาไปใช้ในทางที่ผิดได้เพราะความต้องการสูง การกำหนดโทษสูงไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้</p> <p>๒. เห็นด้วยเฉพาะการกำหนดโทษ กรณีการนำไปใช้ในทางที่ผิด เช่น ผสมกับยาเสพติด</p> <p>๓. กระท่อมเป็นภัยต่อสังคม แต่ไม่เป็นยาเสพติดแล้ว การกำหนดโทษควรกำหนดให้เหมาะสม</p> <p>๔. ถ้าพืชกระท่อมมีปลูกทั่วไป ใครจะใช้ไบกระท่อมก็ไม่จำเป็นต้องลักลอบใช้ไบกระท่อม กำหนดโทษไม่ควรจะสูงมาก</p>	<p>สำนักงาน ป.ป.ส. ขอเรียนชี้แจงว่า เนื่องจากไบกระท่อมมีสารที่มีฤทธิ์ต่อจิตและประสาท สามารถนำไปใช้ในทางที่ผิดได้ เพื่อการป้องกัน ป้องปราม มิให้มีการนำไปใช้ในทางที่ผิด จึงจำเป็นต้องกำหนดโทษในทางอาญา สำหรับกรณีที่มีการขายให้แก่ผู้มีอายุต่ำกว่าสิบแปดปี สตรีมีครรภ์หรือสตรีให้นมบุตร เนื่องจากอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพของบุคคลดังกล่าวได้ และในการกำหนดโทษในกรณีที่มีการฝ่าฝืน เช่น การฝ่าฝืนขายในที่ห้ามขาย การจูงใจ ยุยง ส่งเสริม ชูเชิญ ฯลฯ ให้ผู้อื่นบริโภคไบกระท่อมที่ปรุงผสมกับยาเสพติดหรือวัตถุอันตราย จำต้องมีบทกำหนดโทษเพื่อมิให้มีการกระทำในลักษณะดังกล่าว ซึ่งจะ</p>

ลำดับ	ประเด็น	ประเด็นข้อคัดค้านหรือความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	ผลการพิจารณา
	มีโทษจำคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ เป็นต้น		<p>ส่งผลต่อการแพร่ระบาดและการนำใบกระท่อมไปใช้ในทางที่ผิด แม้ว่าใบกระท่อมจะมีใช้ยาเสพติดแล้วก็ตาม</p> <p>นอกจากนี้ การกำหนดให้มีอัตราโทษปรับหรือโทษจำคุก เพื่อให้ผู้กระทำความผิดเกิดความเกรงกลัวต่อการกระทำความผิดที่อาจส่งผลกระทบต่อสังคม อีกทั้งการกำหนดโทษปรับหรือโทษจำคุกมีความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่มีโทษในลักษณะเดียวกัน ทั้งนี้ หากกฎหมายที่กำหนดการปรับทางพินัยมีผลใช้บังคับแล้ว กรณีความผิดซึ่งมีอัตราโทษปรับสถานเดียว ให้เปลี่ยนเป็นเป็นความผิดทางพินัย และกำหนดการปรับทางพินัย เพื่อให้สอดคล้องกับร่างกฎหมายว่าด้วยโทษปรับทางพินัยที่จะมีผลบังคับใช้ในอนาคตต่อไป</p>

๔. การนำผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดทำร่างกฎหมาย

สำนักงาน ป.ป.ส. ได้นำผลการรับฟังความคิดเห็นตามข้อ ๓ มาประกอบการพิจารณา และใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างพระราชบัญญัติพืชกระท่อม พ.ศ. ต่อไป

ส่วนพัฒนาและวิจัยกฎหมาย กองกฎหมาย

สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม

๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔